

Mọc mụn ở bộ phận sinh dục có những kiểu mụn thường gặp nào?

Mọc mụn ở vùng kín có các loại mụn hay gặp nào? Đây là vướng mắc mà rất nhiều bạn đọc gửi về giúp chúng tôi trong thời gian qua. Hiểu được vướng mắc đó, sau đây là giải đáp từ những bác sĩ tại phòng khám Hưng Thịnh về khúc mắc này, mời các bạn cùng theo dõi.

Mọc mụn tại âm hộ là một trong các triệu chứng bất hay tạo ra hiện tượng ngứa ngáy và khó chịu tại phái nữ ở bộ phận sinh dục. Đặc trưng là 4 dạng mụn bất gặp tại vùng kín gồm mụn nhọt, mụn nhọt nước, mụn nhọt thịt và mụn đầu trắng ở vùng kín. Cùng tìm hiểu nguyên nhân cũng như giải pháp chữa trị mọc mụn ở âm đạo trong sau đây nhé!



Mọc mụn nhọt ở âm hộ không nên coi thường

Bộ phận sinh dục ở con gái là một trong các cơ quan quan trọng trong việc sinh sản, đây cũng là khu vực rất mẫn cảm, khá là dễ mắc bệnh ảnh hưởng đến không những sức khỏe mà còn tâm lý sau này. Chủ yếu Vì thế, việc mọc mụn tại âm đạo cần thiết hết sức chú ý và cần thiết nghiên cứu nguyên do để biết chính mình đang nhiễm phải gì.

Có không ít dạng mụn ở âm đạo đối với rất nhiều lần đặc điểm khác nhau. Khi thấy nổi mụn, nên xét nghiệm ngay xem dạng mụn nhọt đó thuộc loại nhọt nào như mụn nhọt trứng cá, mụn, mụn nhọt đầu trắng, mụn nhọt nước thường nhọt mũ. Dưới khi xác định được dạng nhọt thì mới có khả năng chuẩn đoán được dạng căn bệnh cũng như nguyên nhân mắc phải.

Ngoài đó, cần theo dõi xem mình có thêm các triệu chứng nào không giống như đau đốn rát, ngứa ngáy, chảy dịch có mùi hôi, tanh chua, phình to, ... luôn không. Thông luôn, có 4 loại nhọt chính thường mắc phải nhất ở cô bé phái nữ như sau:

Mụn ở bộ phận sinh dục

Nhọt tại âm hộ hay xuất hiện đơn lẻ Tiếp đó lan dần thành từng đám. Nguồn gốc gây nên hàng đầu do làm sạch không sạch sẽ hoặc dị ứng đối với chất có trong dung dịch vệ sinh, "áo mưa", ... không nhỏ hơn thì có khả năng là triệu chứng của căn bệnh nhiễm trùng nang lông, sùi mào gà, ... hàng đầu Do đó, cần phải đi kiểm tra ngay nếu bắt gặp không có biểu hiện biến chuyển mạnh tại các cơ sở y tế và cơ sở y tế.

Mọc mụn thịt tại vùng kín

Khi bạn gặp phải mọc mụn thịt ở âm đạo thì khi đó cơ thể đang cảnh báo bạn rằng bạn đang có triệu chứng của bệnh sùi mào gà hoặc mụn nhọt cóc sinh lý. Nếu như trước tiên, những nốt này không hề gây nên ngứa ngáy thường đau đớn cũng như chỉ xuất hiện những nốt nhỏ li ti và bên trong có nhân cứng. Nhưng mà, sau một thời gian, chúng trở nên nhiều hơn và dần tích thành đã đám, có hình giống như mào gà hay súp lơ thì lúc đó, căn bệnh từng bắt đầu trở cần thiết không nhỏ hơn.

Mụn thịt ở cô bé thường bắt gặp quanh vùng âm đạo bên Cùng với, bên trong cổ tử cung hoặc tại trong âm hộ đối với phụ nữ. Còn tại phái mạnh, chúng mọc nhiều lần tại cậu bé và bìu.

Mụn nhọt cóc sinh lý và mụn nhọt thịt tại âm hộ do căn bệnh bệnh mụn cóc sinh dục luôn khá giống nhau cần phải khá là dễ tạo nên các nhầm lẫn. Nếu thực sự do vi-rút bệnh mồng gà gây ra hiện tượng mọc mụn nhọt thì sẽ cực kỳ nguy hại và tăng mỗi nguy hại ung thư cô bé. Hàng đầu Vì vậy, cách tốt nhất khi bắt gặp có các dấu hiệu Trên thì cần thiết tới ngay các phòng khám hay những bệnh viện chuyên khoa gần nhất để kiểm tra và được giải đáp.

Mọc mụn nhọt nước tại âm hộ

Khi bắt gặp mức độ mọc mụn nước ở âm đạo và có thêm các dấu hiệu như ngứa ngáy rát và phình to cô bé thì xác suất âm hộ của bạn đã từng bị viêm. Ngoài ra, cũng cực kỳ có khả năng bạn đã nhiễm phải bệnh mụn rộp sinh học khi có cùng trạng thái ngứa rát, đau kèm với mụn nước tại vùng kín. Dịch và vi rút HSV hoàn toàn có thể đang ở trong những nốt nước này. Chúng có nguy cơ truyền nhiễm một giải pháp mau chóng tới những khu vực kề cận khi gặp phải vỡ ra gây nên nhiều lần hậu quả khó khăn lường cũng như nhiều biến chứng không giống.

Mọc nốt đầu trắng tại cô bé

Nhọt trắng tại vùng kín luôn không tạo nên ngứa ngáy luôn đau đớn gì. Dưới một thời gian, chúng sẽ liên kết lại đối với nhau thành những mảng không nhỏ hơn. Khi đó, các mụn sùi thường có dịch mủ bên trong và có màu hồng nhạt. Nếu để các mụn nhọt này vỡ ra sẽ có mùi hôi và tanh. Hiện tượng mọc mụn nhọt đầu trắng tại cô bé là một trong các dấu hiệu của các bệnh như mụn nhọt rộp sinh dục, sùi mào gà luôn nhiễm trùng âm hộ, ...

Những kiểu mụn nhọt tại bộ phận sinh dục không giống

Cùng với những dạng nốt Vừa rồi, còn một số dạng mụn khác như nốt mủ tại âm đạo, đây là biểu hiện của bíp áp xe thường nhiễm trùng sản phụ khoa. Hay mọc mụn trứng cá ở cô bé, đây là triệu chứng của bệnh viêm nang lông cần thiết ở đàn bà vì tắc nghẽn lỗ chân lông, vệ sinh cá nhân kém hay cạo lông âm hộ không đúng biện pháp, ...

Trên đây là 4 loại nốt ở vùng kín phổ biến phổ biến nhất tại chị em. Đa số những dạng mụn Trên thường là dấu hiệu của những bệnh nhiễm trùng phụ khoa khá là hiểm nguy như mụn rộp sinh học, sùi mào gà, viêm nhiễm nang lông, viêm nhiễm bộ phận sinh dục, ... Nếu không chữa tận gốc càng sớm càng tốt chúng có thể gây ra tác động đến khả năng sinh sản cũng như tính mạng sau này. Hàng đầu

Cho nên, khi thấy có mọc nhọt tại âm đạo bất kể dạng nào, hãy đến các cơ sở y tế, bệnh viện chất lượng để được xét nghiệm, tư vấn và điều trị sớm nhất có thể.

Theo: <https://bvtracu.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=19>

Chủ đề nên đọc:

[Rối loạn kinh nguyệt bởi sử dụng thuốc kháng sinh bỏ thai](#)

[Que thử thai giải pháp sử dụng đúng cách](#)

[Bi xuất tinh sớm và cách điều trị](#)

<https://bvtracu.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=17>